



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  
เรื่อง ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  
เป็น ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563

\*\*\*\*\*

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับ  
การสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16  
ตุลาคม 2562 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 20 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน  
จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรายชื่อหมายเลข  
ประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์  
ประจำปี 2563 ดังนี้

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 คน ได้แก่

หมายเลข	ชื่อ - สกุล	สังกัด
หมายเลข 1	นายเส่ง สิงห์โตทอง	ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 16 คน ได้แก่

หมายเลข	ชื่อ - สกุล	สังกัด
หมายเลข 1	นายปรีชา กิตติสัตยกุล	ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง
หมายเลข 2	นายดุสิต องอาจ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
หมายเลข 3	นายวิชล มั่นสอเอื้อศิริ	ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง
หมายเลข 4	นางประภา ปานนิตยกุล	สถาบันการพัฒนาชุมชน
หมายเลข 5	นางสาวমনทิรา เข้มทอง	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
หมายเลข 6	นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ	สถาบันการพัฒนาชุมชน
หมายเลข 7	นายวาทกานต์ ช่อแก้ว	ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง
หมายเลข 8	นายอุทัย ทองเดช	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
หมายเลข 9	นางทรงลักษณ์ วรภัย	จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลข 10	นายจำเริญ แหวนเพชร	จังหวัดสระแก้ว
หมายเลข 11	นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลข 12	นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย	กองการเจ้าหน้าที่
หมายเลข 13	นายเสนาะ ม่วงศิลป์ชัย	ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง
หมายเลข 14	นายทรงพล วิชัยชัทตะ	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน
หมายเลข 15	นายวิฑูรย์ นวลนุกูล	สำนักตรวจราชการกรม
หมายเลข 16	นางสาวสมบัติ บางเหลือ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด กำหนดวันนับคะแนนบัตรสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนชุมชน เวลา 09.30 น. และจะนำผลการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562



(นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษินนท์)  
ประธานกรรมการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด